



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฉบับที่ 012/2558 ประจำเดือนธันวาคม 2558

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการความร่วมมือพัฒนาอาชีพ และบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อสร้างความพร้อมในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศาสตราจารย์ ดร.ประสพ สิงคัตถ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธี ร่วมกับ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการคำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน มีธุรกิจหลัก 3 ประเภท ประกอบด้วย ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจพัฒนาและวางระบบ และธุรกิจบริการ (บริการด้านการบำรุงรักษา สนับสนุนทางเทคนิคสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรโดยวิศวกรระบบที่มีความเชี่ยวชาญ การตอบคำถามและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนบริการซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ที่จำเป็น เป็นต้น) ได้มีความร่วมมือในการดำเนินงานสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2553 เป็นต้นมา โดยได้เสนองานให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและกลุ่มวิชาซอฟต์แวร์วิสาหกิจ) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการการตลาดและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์) และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และนางสาวกมลวรรณ บัณฑิตสาธิตรรค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ร่วมกับอาจารย์ ดร.ธีระสุด สุขกำเนิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์และแสวงหาความร่วมมือด้านสหกิจศึกษานานาชาติกับ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐแอฟริกาคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสาธารณรัฐนามิเบีย ระหว่างวันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2558 โดยได้ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาของ Durban University of Technology (DUT) Vaal University of Technology (VUT) และ Namibia University of Science and Technology (NUST) ตลอดจนได้เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ และร่วมหารือกับผู้แทนสถานประกอบการในต่างประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือในการรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิทยา เกื้อนาดี รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง มณฑารพ ยมาภย์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชา เทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับ Ph.D. Puspo Edi Giriwono อาจารย์ประจำ สาขาวิชา Food Science and Technology จาก Bogor Agricultural University (IPB) ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารศูนย์สหกิจศึกษา และพัฒนาอาชีพ โดยได้หารือเรื่องการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและแนวทางการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิทยา เกื้อนาดี รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยี อาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ศิริงาน และ อาจารย์ ดร.ธนาวิทย์ กุลรัตนรักษ์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนา ความร่วมมือการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ กับบริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด พร้อมทั้งได้ให้ความรู้แก่สถานประกอบการในแนวทางการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในวันที่พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

การเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้อง B2104 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุชสรณ์ ศุภเศรษฐเสรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานภาษาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการสมัครงานสหกิจศึกษา และการสมัครเข้าทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 215 คน

วัฒนธรรมองค์กรและการปรับตัว



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมวัฒนธรรมองค์กรและการปรับตัว ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้อง B2104 อาคารเรียนรวม 1 โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัยวัฒน์ โชคถาวร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วัฒนธรรมองค์กรคืออะไร การปรับตัวอย่างไร จึงจะมีความสุขและมีความสำเร็จในการทำงาน เทคนิคการสร้างความสำเร็จในการทำงาน องค์ประกอบของความสำเร็จในชีวิตการทำงาน

ความร่วมมือสหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิทยา เกื่อนนาดี รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ แก้วกลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการโครงการความร่วมมือพัฒนาอาชีพและบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อสร้างความพร้อมในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา ร่วมกับคุณอรุณภรณ์ เอียดการ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ นำโดยนางศิริรัชณี ฉายแสง หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 10 คน โดยหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “นโยบายการจัดสหกิจศึกษาและปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทต่อการดำเนินงานสหกิจศึกษา” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

สหกิจศึกษานานาชาติ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ให้การดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ ในการต่ออายุวีซ่า ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ พุธที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ได้แก่ Mr.Bowen Song นักศึกษา จาก University of Victoria ประเทศแคนาดา ปฏิบัติงาน ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) ระหว่างเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558 และกลุ่ม นักศึกษาจาก Hunan University of Humanities, Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 คน ซึ่งปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558 ได้แก่ 1) Mr. Yue Weinan และ 2) Miss Wang Jing ปฏิบัติงาน ณ โรงแรมสุรสัมมนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3) Miss Ai Shuxiang ปฏิบัติงาน ณ สวนกล้วยไม้ แอร์ออร์คิดส์ จังหวัดนครปฐม 4) Miss Chunying Mai ปฏิบัติงาน ณ บริษัท เฟื่องฟูนันต์ จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี

International Co-op Experiences Sharing



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สหกิจศึกษานานาชาติ : International Co-op Experiences Sharing ในวันที่ พุธที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.30 – 19.30 น. ณ ห้อง B2104 อาคารเรียนรวม 1 โดยผู้เข้าร่วมเสวนา จำนวน 5 คน คือ 1) Mr. Yue Weinan, 2) Miss Wang Jing 3) Miss Chunying Mai 4) Miss Ai Shuxiang นักศึกษาจาก Hunan University of Humanities, Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Mr.Bowen Song นักศึกษาจาก University of Victoria ประเทศแคนาดา ร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเรื่องราวประเทศ แคนาดา รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังประสบการณ์และตัวอย่างในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการต่างประเทศ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 317 คน

กิจกรรมในเดือนธันวาคม 2558

30 พ.ย. 58 – 5 ก.พ. 59	- ช่วงเวลาพิเศษงานนักศึกษาสหกิจศึกษา 2/2558 โดยคณาจารย์นิเทศ	8 ธ.ค. 58	- ให้การต้อนรับและบรรยาย “การดำเนินงานสหกิจศึกษา” ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจรครั้งที่ 7
1 ธ.ค. 58	- นักศึกษาสหกิจศึกษา 3/2558 ส่งใบสมัครงานสหกิจศึกษา	9 ธ.ค. 58	- นำเสนอ “Best Practice ด้านการเรียนการสอน” ในการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจรครั้งที่ 7
1-4 ธ.ค. 58	- จัดอบรม หัวข้อ “Planning Institute for High Impact Cooperative and Work-Integrated Education”	13 ธ.ค. 58	- บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการปิดสมุดแผนที่ และการใช้ GOOGLE MAP ”
3 ธ.ค. 58	- บรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการสัมภาษณ์งานอาชีพ”	17 ธ.ค. 58	- บรรยาย หัวข้อ “จัดการให้ได้ วางแผนให้เป็น”
4 ธ.ค. 58	- บรรยาย หัวข้อ “วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว”	25 ธ.ค. 58	- ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 3/2558

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-3053 อีเมล : coop@sut.ac.th